



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ และได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (โดยวิธีการสอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒ (โดยวิธีการสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

- ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
- ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในวัน เวลา และสถานที่กำหนด
- ๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ กำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปีรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๔. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ พร้อมนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป มาด้วย

/อนึ่ง...

อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พญารัตน์

(นางสาวพญารัตน์ วิศเวทนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๗๙๑๐๑๙	นางสาว สุวิพันธ์ อินทร์วิเศษ	
๒	๖๗๙๑๐๒๐	นางสาว รุ่งกานดา ภูมรา	
๓	๖๗๙๑๐๑๐	นางสาว จารุวรรณ ปอสูงเนิน	
๔	๖๗๙๑๐๑๓	นางสาว วิมล พงษ์สุทัศน์	
๕	๖๗๙๑๐๐๔	นางสาว ภาวินี บัณฑิตน์	
๖	๖๗๙๑๐๐๒	นางสาว อรพินท์ พงษ์เจริญ	

Handwritten signature